

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI THAM GIA NGÀY HỘI CNTT VÀ STEM NĂM 2024

Ngày 19/1/2024, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi háo hức tham gia Ngày hội CNTT và STEM năm 2024 do phòng GD&ĐT quận Long Biên tổ chức. Ngày hội có sự tham gia của nhà giáo Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; đại diện Công đoàn Giáo dục Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận Long Biên; lãnh đạo các phòng/ban liên quan và đông đảo CBGV, học sinh các trường từ Mầm non đến THCS trên địa bàn quận. Ngày hội CNTT và STEM năm 2024 đã có 9 gian hàng với 276 sản phẩm CNTT của các tác giả, nhóm tác giả và 166 giáo viên, nhân viên đến từ 93 trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Tham gia ngày hội với các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ thông tin, trường THCS Phúc Lợi thuộc cụm thi đua số 8.



Các đồng chí Hiệu trưởng các trường thuộc cụm thi đua số 8 chụp ảnh lưu niệm

Để chuẩn bị cho Ngày hội CNTT và STEM năm 2024, Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các tổ nhóm chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ - giáo viên – nhân viên; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số vào giảng dạy, quản lý. Nhà trường cũng đã đầu tư hệ thống trang thiết bị dạy học đầy đủ cho các phòng học (máy tính, máy chiếu, loa, máy chiếu phi vật thể, các phần mềm dạy học hiện đại) nhằm khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giảng dạy.



Học sinh trình diễn sản phẩm công nghệ thông tin

Cùng với hoạt động trưng bày các sản phẩm trong ngày hội CNTT và STEM, trước đó, phòng GD&ĐT quận cũng tổ chức thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên, nhân viên; thi thiết kế bài giảng E-learning. Trường THCS Phúc Lợi đã xuất sắc giành giải Nhất phần thi kỹ năng CNTT dành cho nhân viên và tiếp tục dự thi cấp Thành phố (Cô Phạm Thị Hậu), giải Nhì thiết kế bài giảng E-learning (các cô giáo Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Thuý, Lê Thị Thái Hà). Trong ngày hội

trung bày CNTT và STEM, trường THCS Phúc Lợi cùng các trường trong cụm thi đua số 8 cũng xuất sắc giành được giải Nhì gian trưng bày CNTT và STEM.



Cô Phạm Thị Hậu – Giải Nhất kỹ năng CNTT cấp Quận



Cụm thi đua số 8 đạt giải Nhì Gian trưng bày sản phẩm CNTT và STEM



Giáo viên và học sinh nhà trường thăm quan triển lãm ngày hội CNTT

Ngày hội CNTT và STEM quận Long Biên năm 2024 là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học 2023 - 2024. Đây cũng là dịp để các trường trên địa bàn quận có thể trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong ứng dụng CNTT, đẩy mạnh các hoạt động STEM nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục toàn diện học sinh và đáp ứng nhu cầu của đổi mới giáo dục.